



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารการศึกษา กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โทร. ๐ ๔๕๖๑ ๔๘๗๓

ที่ ศก ๕๑๐๐๘/ ๖๑๖๑

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Local Education Center information system:LEC) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษทุกแห่ง

ด้วย จังหวัดศรีสะเกษแจ้งว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ตรวจสอบข้อมูลของนักเรียนและเด็กเล็กในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Local Education Center information system : LEC) พบว่ามีฐานข้อมูลของนักเรียนและเด็กเล็กที่จะต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม โดยจะดำเนินการเปิดระบบเพื่อให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอแจ้งสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการ ดังนี้

๑.ให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ให้ผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กที่ปรากฏตามรายชื่อนักเรียนหรือเด็กเล็กที่ข้อมูลมีปัญหาที่แจ้งในระบบ แล้วดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

๒.กรณีข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กรายอื่นที่ไม่ปรากฏในรายชื่อที่ระบบได้แจ้งไว้ หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป

๓.ให้สถานศึกษาดำเนินการตรวจสอบนักเรียนและเด็กเล็กว่ามีการย้ายเข้าหรือย้ายออกจากสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) หรือไม่ หากพบว่ามีนักเรียนและเด็กเล็กไม่มีตัวตนหรือยังไม่อยู่ในระบบ ให้เพิ่มหรือนำออกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กดังกล่าว

๔.การเปิดระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC) เป็นการเปิดระบบเพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมและปรับปรุงข้อมูลของนักเรียนและเด็กเล็กให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะยังคงใช้ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เพื่อให้การบันทึกข้อมูลจำนวนนักเรียนและเด็กเล็กเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง และครบถ้วนองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กที่ปรากฏตามรายชื่อนักเรียนหรือเด็กเล็กที่ข้อมูลมีปัญหาที่แจ้งในระบบ แล้วดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน รายละเอียดตามหนังสือจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ศก ๐๐๒๓.๓/ว ๓๑๘ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายไกรศักดิ์ วรรทัด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ



กองการศึกษา

ที่ ศก ๐๐๒๓.๓/ว ๗๑๘

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ และเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

วันที่ 19 มี.ค. 2566

เวลา 09.28 น.

ตามหนังสือจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ศก ๐๐๒๓.๓/ว ๕๑๓๗ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ได้ขอให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลนักเรียนข้อมูลเด็กเล็กและข้อมูลอื่น ๆ ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Local Education Center information system : LEC) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) เพื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใช้เป็นฐานข้อมูลจำนวนนักเรียนและเด็กเล็กในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษา ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ได้ตรวจสอบข้อมูลของนักเรียนและเด็กเล็กในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Local Education Center information system : LEC) พบว่ามีฐานข้อมูลของนักเรียนและเด็กเล็กที่จะต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม โดยจะดำเนินการเปิดระบบเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ให้ผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กที่ปรากฏตามรายชื่อนักเรียนหรือเด็กเล็กที่ข้อมูลมีปัญหาที่แจ้งในระบบ แล้วดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

๒. กรณีข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กรายอื่นที่ไม่ปรากฏในรายชื่อที่ระบบได้แจ้งไว้ หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป

๓. ดำเนินการตรวจสอบนักเรียนและเด็กเล็กว่ามีการย้ายเข้าหรือย้ายออกจากสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) หรือไม่ หากพบว่านักเรียนและเด็กเล็กไม่มีตัวตนหรือยังไม่อยู่ในระบบ ให้เพิ่มหรือนำออกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กดังกล่าว

๔. การเปิดระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC) เป็นการเปิดระบบเพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมและปรับปรุงข้อมูลของนักเรียนและเด็กเล็กให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะยังคงใช้ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๑๒๙ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ ที่แนบมาพร้อมนี้ สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ และเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ขอให้ดำเนินการเช่นเดียวกัน



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร./โทรสาร ๐-๔๕๖๑-๓๗๘๖
ผู้ประสานงาน นางสาวขวัญสุดา พรรณา ๐๘๒ ๑๕๕ ๖๙๖๗

-วิจิตร

๓๗

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ	
รับที่ ๒๖๓	วันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๖ เวลา
<input type="checkbox"/> 0023.1 ข้าราชการทั่วไป	<input type="checkbox"/> 0023.4 กลุ่มกฎหมาย
<input type="checkbox"/> 0023.2 บริหารงานบุคคลท้องถิ่น	<input type="checkbox"/> 0023.5 การเงิน/บัญชี
<input checked="" type="checkbox"/> 0023.3 ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น	



ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๑๒๓

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหนังสือให้จังหวัดแจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น บันทึกข้อมูลนักเรียนข้อมูลเด็กเล็กและข้อมูลอื่น ๆ ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Local Education Center information system : LEC) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) เพื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใช้เป็นฐานข้อมูลจำนวนนักเรียนและเด็กเล็ก ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ด้านการศึกษา ให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๒๓๙๐ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ตรวจสอบข้อมูลของนักเรียนและเด็กเล็กในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Local Education Center information system : LEC) พบว่ามีฐานข้อมูลของนักเรียนและเด็กเล็กที่จะต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม โดยจะดำเนินการเปิดระบบเพื่อให้้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาในสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งสถานศึกษาในสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ให้ผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กที่ปรากฏตามรายชื่อนักเรียนหรือเด็กเล็กที่ข้อมูลมีปัญหาที่แจ้งในระบบ แล้วดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
๒. กรณีข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กรายอื่นที่ไม่ปรากฏในรายชื่อที่ระบบได้แจ้งไว้ หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป
๓. ดำเนินการตรวจสอบนักเรียนและเด็กเล็กว่ามีกรย้ายเข้าหรือย้ายออกจากสถานศึกษาในสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) หรือไม่ หากพบว่านักเรียนและเด็กเล็กไม่มีตัวตนหรือยังไม่อยู่ในระบบ ให้เพิ่มหรือนำออกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กดังกล่าว
๔. การเปิดระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC) เป็นการเปิดระบบเพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมและปรับปรุงข้อมูลของนักเรียนและเด็กเล็กให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะยังคงใช้ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕


 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ๑๘๗ หมู่ ๖ ตำบลศรีโพธิ์โพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ

กองส่งเสริมและพัฒนากิจการศึกษาท้องถิ่น
 กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการศึกษาท้องถิ่น
 โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๒๕
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th
 ผู้ประสานงาน : นางสาวดารารัตน์ นาคบำรุง โทร.๐๙๔-๓๔๑๘๑๘๑๘๑